

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด (ตจว.)	
Date :	1 มี.ค. 2561	Page : 3
		No: 61069591

# เม.ก.ใช้กิโลจิกจกตามตัวนักโทษ

## นำร่อง5พันเครื่อง-ผิดเงื่อนไขจับเข้าคุกทันที

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม อ.ราชดำเนิน นายสรราช เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความตกลง(MOU) ความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ EM หรือกิโลจิกจก มาใช้แทนการวางเงินประกันผู้ต้องหา หรือจำเลย ในการขอลปล่อยชั่วคราวเพื่อใช้สืบเสาะพฤติกรรมผู้ต้องหา หรือจำเลยคดีอาญา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม และลดปริมาณผู้ต้องขัง หรือจำเลย โดยมีศูนย์ควบคุม ตรวจสอบติดตามการปล่อยชั่วคราวตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา

นายสรราชกล่าวว่า หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอ หรือพฤติกรรมไม่ร้ายแรง ก็เป็นดุลพินิจศาลว่าจะใช้กิโลจิกจกควบคุมหรือไม่ ที่ผ่านมาจากการประเมินพบว่ามี ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มใช้กิโลจิกจกจำนวน 5,000 เครื่อง งบประมาณ 80.8 ล้านบาท กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา วันที่ 1 มี.ค.นี้กับศาลนำร่อง 23 ศาลทั่วประเทศ อาทิ ศาลอาญา 600 เครื่อง ศาลจังหวัดมีนบุรี 600 เครื่อง ศาลอาญากรุงเทพใต้ 300 เครื่อง ศาลอาญารธนบุรี 300 เครื่อง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 50 เครื่อง

ด้านนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวว่า กิโลจิกจก ซึ่งคิดระบบนำทาง GPS ใ้มีน้ำหนักเบา 230 กรัม จะถูกสวมที่ข้อมือผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดเวลา เพื่อใช้กำหนดพื้นที่การเดินทาง ความเคลื่อนไหว และพื้นที่ต้องห้าม สอดส่องพฤติกรรมของผู้ใช้ หากมีการกระทำผิดเงื่อนไข เช่น ออกนอกพื้นที่ มีการทำลายกิโลจิกจก ฯลฯ เครื่องจะแสดงสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมฯ ให้เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละ 8 คน 8 ชั่วโมง รายงานต่อผู้พิพากษาเวรแต่ละศาลเพื่อพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยทันที สำหรับกิโลจิกจก จะเพิ่มเป็น 10,000 เครื่องให้แก่ศาลอื่นๆ ในปีนี้ 2 โดยจะมีการประเมินผลการใช้งานแบบปีต่อปี

นายสุริยวัฒน์ หงส์วีโล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีมติที่จะให้เพิ่มศาลนำร่องในการใช้กิโลจิกจก อีก 3 แห่งด้วยคือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกศาลละ 50 ชุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณที่ต้องเพิ่มต่อไป